

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

## ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว มอบโล่รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์



เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์ “NCBS TOURISM AWARDS” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดการันตินนครชัยบุรีนทร์ (Guarantee Nakhonchaiburin) ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหาร ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสมลัดกษณ์ สมบัติมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ มอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มที่พัก/โรงแรม กลุ่มร้านค้าของที่ระลึก และกลุ่มการท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการันตินนครชัยบุรีนทร์ จำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง

พิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ภายในงานนอกจากจะมีการมอบรางวัลแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมออกธำเนาะผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยวที่ได้รับโล่รางวัลจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ทั้ง 4 กลุ่ม การจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก การเสวนาเรื่อง พลังดิจิทัลและสื่อโซเชียลต่อธุรกิจท่องเที่ยว ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก วง NRRU โพลีคของ วง Satit Band โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดการันตินนครชัยบุรีนทร์ขึ้น ด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยวฯ สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมได้รับโล่รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการผู้ให้บริการท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุรีนทร์นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำกำหนดมาตรฐานของเครือข่ายผู้ประกอบการ การบริการท่องเที่ยวและการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน ได้รับการการันตีเป็นสถานประกอบการและผลักดันไปสู่การเพิ่มยอดขาย กระตุ้นการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป

Scan QR Code  
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์  
รวดเร็ว ง่าย



### ปฏิทินกิจกรรม

- 17-18 ม.ค. 62 ■ ประชุมจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3
- 18 ม.ค. 62 ■ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
- 18-21 ม.ค. 62 ■ งานฟอสซิลฟอสต์ครั้งที่ 5 “ท่องเที่ยววิถีพอพาร์ค ประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช” ณ ด้านหน้าคอนเวนชัน ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
- 20 ม.ค. 62 ■ การประกวดละครภาษาโคราชและโพลีคของภาษาโคราช รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช ณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
- 21 ม.ค. 62 ■ สอบสัมภาษณ์และวัดทักษะความสามารถภาคปฏิบัติ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มสะสมผลงาน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 22-23 ม.ค. 62 ■ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125)
- 23 ม.ค. 62 ■ โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
- 24 ม.ค. 62 ■ โครงการเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่

### ชวนประดิษฐ์ของขวัญแทนใจ รับวันวาเลนไทน์ “DIY DIARY”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม DIY DIARY ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจ รับวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2321-2323 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

## ห้องสมุด พัฒนาความรู้บุคลากร จัดอบรมการใช้ โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน : Learning with iPad and Mac เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องสาธิต 1 และห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ Learning with iPad และหัวข้อ Learning with Mac วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย)

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม และ Applications บน iPad และ Mac OS พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีความคุ้มค่าที่สุด และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง

## คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดทำร่างยุทธศาสตร์ของคณะ 5 ปี ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในคณะ

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำการปิดสำนักงาน คณบดี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน และเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

## ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกชั้นปี ให้เข้าระบบทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9134

## คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ราชภัฏโคราช สัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี



เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นประธานการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติไม่เกิน 3 ท่าน พร้อมทั้งจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาซึ่งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 4 ท่าน ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ท่านละ 15 นาที และตอบคำถาม 15 นาที โดยเรียงลำดับจากการจับสลาก ดังนี้

- ลำดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์
  - ลำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
  - ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โฉ่หวั่นิชชัย
  - ลำดับที่ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับใจ
- ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน จะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1

## ผ่อนผันการรับราชการทหาร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2541
2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารจากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่นักศึกษาที่สนใจจะต้องขอรับ สด. 35 (หมายเหตุ) ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมดาวนโหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันได้ที่เว็บไซต์ [www.old.nrru.ac.th/student](http://www.old.nrru.ac.th/student) ขอรับแบบฟอร์มด้วยตนเอง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

## เก็บทรัพย์สินมีค่าให้มิดชิด

ป้องกันมิอาจชีพไม่ให้ลักทรัพย์ในมหาวิทยาลัย

